

Thái Bình hết mình với dự án đường dây 500kV mạch 3

KỶ 2: “VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA” ĐƯA CÔNG TRÌNH VỀ ĐÍCH

Dù nắng hay mưa, gió rét hay nóng bức, trên công trường đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn sôi động khí thế thi đua lao động. Tất cả các lực lượng thi công đều chung một quyết tâm vượt nắng, thắng mưa đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Làm việc 3 ca, 4 kíp

Dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3 hiện đang bước vào giai đoạn nước rút với đích đến ngày 30/6/2024 công trình phải hoàn thành và đóng điện giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những ngày này, các cấp lãnh đạo, chỉ huy cho tới từng công nhân trên công trường đều tập trung cao độ thi công những hạng mục cuối cùng của dự án. Mặc cho cái nắng tháng 6 chói chang, có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời gần 40°C, các công nhân, người lao động vẫn bám trụ công trình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, duy trì làm việc 3 ca, 4 kíp. Tại vị trí cột 129 thuộc địa bàn xã Tự Tân (Vũ Thư), hàng chục công nhân



Cán bộ, công nhân ngành điện “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

thợ điện của Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với đơn vị thi công dài người trong nắng nóng như thiêu như đốt vận chuyển, lắp ráp các cấu kiện thép và đưa lên dựng cột. Dù làm việc vất vả nhưng ai cũng vui vẻ và luôn nhắc nhau “ăn tranh thủ, ngủ ngắn ngủi”, “một người làm việc bằng hai” phần đầu sớm hoàn thành phần xây lắp cột để chuẩn bị kéo dây. Anh Hoàng Ngọc Diệu,

công nhân Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Tham gia thi công hỗ trợ thi công xây dựng đường dây 500kV mạch 3, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của dự án nên cảm thấy rất vinh dự khi được thi công đường dây quan trọng này. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và yêu nghề, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình và đạt năng suất, chất lượng cao nhất. Anh em công nhân cũng rất phấn khởi

vi trong quá trình thi công luôn nhận được sự quan tâm động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo huyện Vũ Thư. Còn tại công trường vị trí cột 207 thuộc địa bàn xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ), luôn duy trì lực lượng từ 17 - 30 người thi công 3 ca; các công nhân cũng ngày đêm dốc sức làm việc, nỗ lực hoàn thành phần việc

được giao. Anh Ma Ngọc Khánh, công nhân Công ty Điện lực Bắc Kạn chia sẻ: Là những công nhân ngành điện, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho công trình đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình. Những ngày qua thời tiết rất khắc nghiệt, lúc nắng nóng cháy sạm da, lúc lại mưa như trút nước, anh em vẫn cố gắng bám công trường, tìm mọi giải pháp để khắc phục, quyết tâm hoàn thành khâu dựng cột để chuẩn bị kéo dây theo đúng tiến độ được giao.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang ngành điện

Có thể nói, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khí thế thi đua lao động sáng tạo và quyết tâm vượt nắng, thắng mưa trong quá trình xây dựng công trình đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 năm xưa đang được tái hiện sinh động trên khắp các công trường xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3. Ông Đỗ Đức Thiện, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Trong điều kiện thi công đường dây 500kV mạch 3 gặp nhiều khó khăn nhưng các kỹ sư, công nhân thuộc các đơn vị ngành điện lực đã nỗ lực hết mình, không quản ngại gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình trên công trường và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc



Đến thời điểm này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị huy động nhân lực nhiều nhất trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 với 38 tổ công tác. Trong những ngày qua, Tổng công ty đã huy động tinh thần sức khỏe, nơi ăn ở, điều kiện làm việc của các đội xung kích, đồng thời động viên đội xung kích phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngại khó, sợ khổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình thi công, chung sức đồng lòng hướng tới mục tiêu chung của ngành điện là đưa các dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình



Thực hiện chủ trương tăng cường nguồn lực cho dự án đường dây 500kV mạch 3 của ngành điện, Công ty Điện lực Thái Bình đã điều động lực lượng tham gia hỗ trợ thi công dự án. Lực lượng xung kích của Điện lực Thái Bình gồm 23 thành viên là các cán bộ, công nhân không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn, sức khỏe tốt mà còn có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, cùng cố gắng để ra mục tiêu đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi công nhân, lắng nghe các khó khăn và nhắc nhở người lao động về bảo đảm an toàn, đặc biệt là ở các vị trí cheo leo trên độ cao hàng chục mét.

Ông Phạm Văn Quỳnh, cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc



Với quyết tâm về đích đúng yêu cầu của dự án đường dây 500kV mạch 3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thường xuyên có mặt và chỉ đạo trực tiếp tại các vị trí cột, sẵn sàng đưa ra những quyết sách kịp thời để duy trì các hoạt động lao động sản xuất được trôi chảy, thuận lợi. Tập thể người lao động trên công trường đã đoàn kết quyết tâm cao, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên công trường; các đơn vị đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, vật liệu, triển khai, giữ vững nhịp độ sản xuất trên công trường và bảo đảm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động.

đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Với bản lĩnh, trí tuệ, lòng nhiệt huyết vì dòng điện tử miền Trung ra miền Bắc,

đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện và các lực lượng tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ viết tiếp

bản hùng ca thời kỳ đổi mới trên công trình lịch sử này.

(còn nữa)

KHẮC ĐUẤN - MẠNH THẮNG

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Cụu chiến binh thi đua phát triển kinh tế

Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.

“Lính cựu nhưng không cũ”

Phát huy tinh thần “lính cựu nhưng không cũ”, không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh (CCB) Vũ Bá Cảnh, xã Quang Bình (Kiến Xương) đã tiên phong tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn. Năm 2024 là năm thứ năm liên tiếp ông sản xuất trên vùng đất tập trung với quy mô hơn 40 mẫu ruộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

CCB Vũ Bá Cảnh chia sẻ: Thời gian đầu, tôi làm ruộng còn manh mún, chưa đốn đốn thửa, chuột phá hoại nhiều nên năng suất không cao. Tôi đã đề xuất với UBND xã cùng nhiều hộ dân có ruộng không cấy cho đốn đốn thửa, quy hoạch vùng cấy lúa TBR225 tập trung với phương châm cấy cùng trà, cùng giống. Gia đình

đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua máy cấy, máy gặt, máy bơm nước để chủ động tưới, tiêu, hợp đồng liên kết với doanh nghiệp để diệt chuột và phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Chính nhờ các biện pháp đồng bộ nên năng suất lúa trên diện tích tôi cấy tăng bình quân từ 2 - 2,5 tạ/sào, mỗi năm xuất bán hơn 100 tấn lúa tươi, sau khi trừ chi phí tôi thu về hơn 400 triệu đồng/năm. Tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp có cơ chế hỗ trợ những hộ dân tích tụ ruộng đất như tôi được vay nhiều vốn, học tập kỹ thuật canh tác mới để sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Giống như ông Cảnh, CCB Đỗ Cao Tuyển, xã Đông La là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của

huyện Đông Hưng. Hiện ông đang làm chủ cơ sở sản xuất bao bì, mở xưởng sản xuất đồ gỗ, đồng thời là Giám đốc Quý Tín dụng nhân dân Đông La. Với hướng đi của mình, ông Tuyển tạo việc làm cho 50 lao động trên địa bàn huyện, thu về bình quân 3 - 4 tỷ đồng/năm. Ông cho biết: Bản thân tôi ngày trước từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường khi về với cuộc sống đời thường thì gặp bất kỳ khó khăn vẫn luôn kiên trì và quyết tâm thực hiện đến cùng. Các sản phẩm bao bì, đồ gỗ của gia đình bảo đảm chất lượng nên giữ được uy tín và lượng khách hàng lâu năm nên phát triển sản xuất bền vững hơn.

Tại thành phố Thái Bình, mô hình phát triển kinh tế của CCB Lại Đức

Thịnh, thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính hiện tạo việc làm cho 20 lao động thời vụ là người địa phương với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. CCB Lại Đức Thịnh cho biết: Gia đình vốn đã làm sản phẩm mây tre đan từ lâu nên khi xuất ngũ về địa phương tôi cũng cố gắng duy trì và phát triển nghề truyền thống. Từ ngày tôi đầu tư máy móc vào sản xuất làn nhựa, đồ thủ công mỹ nghệ đã giúp thu nhập tăng lên đáng kể, sau khi trừ chi phí thu về từ 200 - 250 triệu đồng/năm. Mô hình không chỉ giúp gia đình phát triển kinh tế mà còn giúp người dân, người khuyết tật trên địa bàn xã có việc làm ổn định.

Lan tỏa tới hội viên

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Hội CCB các cấp đã phát động sâu rộng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn đối với gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó làm ăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn 13 lớp thu hút 1.557 lượt hội viên CCB; các cấp hội tổ chức 61 lớp hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Đến thời điểm này, hội

CCB các cấp quản lý 422 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 13.588 hộ vay với dư nợ hơn 610 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên CCB đã tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, trồng cây màu, cây vụ đông, nuôi con đặc sản, làm chủ các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Tính đến tháng 4/2024, toàn tỉnh có 36 hội viên CCB tham gia tích tụ ruộng đất cấy lúa, trồng cây dược liệu với tổng diện tích hơn 180ha; hơn 2.300 hộ gia đình CCB chăn nuôi trâu, bò theo mô hình chuỗi liên kết với trên 5.800 con, nhiều hội viên phát triển kinh tế thành công với mô hình nuôi con đặc sản như: ba ba, nhím, gà Đông Tảo... Hội viên CCB cũng làm chủ hơn 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Nhờ vậy, đời sống của hội viên CCB không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm bình quân 0,2%/năm. Hết năm 2023 có 93 xã, phường, thị trấn không còn gia đình hội viên CCB nghèo.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ CCB là chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư mở rộng nhà xưởng, đổi mới dây chuyền công nghệ, tích tụ đất đai, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và thị trường tiêu thụ để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, tổ chức hội sẽ lồng ghép phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” để phong trào lan tỏa không chỉ trong tổ chức hội mà là điểm sáng trong cộng đồng dân cư.

TIẾN ĐẠT

ĐÔNG HƯNG, THÁI THỤY

Tổ chức phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

* Sáng ngày 20/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua, các cấp hội CCB trong huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hàng chục lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho trên 9.000 lượt hội viên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã



Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen.

hội huyện quản lý 32 tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 1.000 lượt hội viên vay, tổng dư nợ đến nay là 37 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại do CCB làm chủ, 500 gia trại, trên 600 gia đình CCB nuôi trồng thủy sản. Cũng trong 5 năm qua, các cấp hội đã quyên góp hỗ trợ trên 500 triệu đồng xây dựng mới 8 nhà, sửa chữa 3 nhà nghĩa tình đồng đội, trao hàng trăm suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo CCB của huyện giảm từ 0,3% xuống 0,22%. Các cấp hội phối hợp tổ chức trên 102 buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho gần 22.000 lượt học sinh, giáo viên. Các cấp hội cũng duy trì hoạt động hiệu quả trên 200 tổ tự quản, câu lạc bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Giai đoạn 2024 - 2029, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Phần đầu: 95% trở lên hội viên được học tập, tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật; trên 95% người đủ điều kiện được kết nạp vào hội; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình CCB tự quản tiêu biểu; giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 0,2%; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua cấp tỉnh; khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

* Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thái Thụy vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Giai đoạn 2019 - 2024, các cấp hội CCB huyện Thái Thụy đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng về cơ sở; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng viên cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, Hội duy trì hoạt động hiệu quả 59 tổ tiết kiệm với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã hiến 65.362m² đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, đóng góp trên 39 tỷ đồng; phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa...

Với những thành tích nổi bật trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Thái Thụy được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cùng nhiều giấy khen của Hội CCB tỉnh.

Giai đoạn 2024 - 2029, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB huyện Thái Thụy phấn đấu trên 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 98% cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, hội CCB cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; phần đầu tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,2%; hội CCB các xã phần đầu có ít nhất một công trình, phần việc ý nghĩa; thực hiện tốt công tác tình nghĩa, chú trọng xây nhà cho hội viên khó khăn.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 được tuyên dương, khen thưởng.

TRUNG HIẾU - NGUYỄN THẨM



Mô hình của cựu chiến binh Đỗ Cao Tuyển (người thứ hai từ trái sang) thu về bình quân 3 - 4 tỷ đồng/năm.